

การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลท่ากอน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือน)

ชื่อโครงการ/กิจกรรม	การหาประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ประเด็น/ขั้นตอน/กระบวนการดำเนินงาน	-การเอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสารใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการหลังจากระยะเวลาที่กำหนดส่งผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า -ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/หรือได้รับคำสั่งของผู้บังคับบัญชาก่อน
เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	-มีเจ้าหน้าที่เอื้อประโยชน์ระยะเวลาในการจัดส่งเอกสาร/ตรวจสอบเอกสารหลักฐานของบุคคลที่รู้จัก/ใช้ความสนิทส่วนตัวในการรับเอกสารหรือโครงการหลังจากระยะเวลาที่กำหนดส่งผลทำให้การดำเนินการในขั้นตอนต่อไปล่าช้า
มาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต	๑.ควบคุม กำกับดูแลข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุม กำกับดูแลการประกาศหลักเกณฑ์ การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการละเว้นจากการปฏิบัติหน้าที่และความประพฤติมิชอบเพื่อให้อึดถือปฏิบัติ ๓.การจัดทำประกาศและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในของเทศบาลตำบลท่ากอนเพื่อป้องกันการทุจริตในองค์กรได้แก่มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นต้น
ระดับความเสี่ยง	สูงมาก
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามต่อเนื่อง <input checked="" type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการไปแล้วบ้าง แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตให้เหมาะสมยิ่งขึ้น <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น ๆ(โปรดระบุ)
รายละเอียดข้อมูลการดำเนินงาน	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบลท่ากอนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เทศบาลตำบลท่ากอนใสสะอาด ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๒. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน ของขวัญ ของที่ระลึก ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๓. จัดกิจกรรมติดป้ายประชาสัมพันธ์ กรณีพบเห็นการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ตัวชี้วัด	จำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการหาประโยชน์ส่วนตนและเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง
ผลการดำเนินงาน	ไม่มีเรื่องร้องเรียน
ผู้รายงาน	นางสาวณัชกร ช่วงทิพย์
สังกัด	สำนักปลัดเทศบาล
วันเดือนปีที่รายงาน	๕ เมษายน ๒๕๖๕